

UBND TỈNH HÀ NAM  
**SỞ TÀI CHÍNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /STC-QLNS  
V/v trả lời các ý kiến, kiến nghị  
của cử tri và Nhân dân thị trấn  
Ba Sao, huyện Kim Bảng

Hà Nam, ngày tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Căn cứ Công văn số 2040/UBND-TH ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu và trả lời các ý kiến, kiến nghị, cụ thể như sau:

**1. Kiến nghị 1:** “*Đề nghị tỉnh chỉ đạo bố trí kinh phí (khoảng 5,9 tỷ đồng) để chi trả hết tiền bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án cho tập thể và cá nhân các hộ dân thị trấn Ba Sao đã có quyết định phê duyệt phương án gồm: Các dự án điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng công trình tạo cảnh quan du lịch ven hồ Tam Chúc đợt 8, Cơ sở điều trị Phong; kinh phí GPMB từ đợt 1 đến đợt 5 dự án Khu du lịch Tam Chúc*”.

Căn cứ vào ý kiến của cử tri và các quy định hiện hành, Sở Tài chính xin báo cáo UBND tỉnh như sau:

Giải phóng mặt bằng là cấu phần của dự án đầu tư, chi phí GPMB nằm trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư, việc bố trí kinh phí GPMB thực hiện theo dự án đầu tư. Các phương án GPMB phê duyệt thuộc dự án nào thì chủ đầu tư của dự án đó có trách nhiệm chuyển kinh phí GPMB cho địa phương để thực hiện chi trả bồi thường theo phương án được duyệt.

Do vậy, để giải quyết vấn đề nêu trên huyện Kim Bảng cần làm rõ các phương án GPMB thuộc dự án nào. Trong trường hợp nguồn vốn đầu tư thực hiện GPMB của dự án đầu tư công và chi từ nguồn ngân sách nhà nước (đầu tư công) thì thực hiện theo các quy định Luật Ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công. Đề nghị huyện Kim Bảng làm việc với chủ dự án báo cáo cơ quan lý nhà nước về đầu tư công tham mưu bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Trường hợp cần thiết mà trong năm chưa bố trí được vốn, đề nghị có báo cáo cụ thể với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công; khi phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm sau phải bố trí đủ vốn để thu hồi số đã ứng trước ngân sách theo quy định Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công. Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện ứng trước ngân sách cho dự án theo qui định.

**2. Kiến nghị 2:** “*Về kinh phí bảo đảm hoạt động cho các đoàn thể cấp xã, Thị trấn Ba Sao được HĐND tỉnh phân bổ hiện nay còn thấp (hơn 20 triệu đồng/năm). Trong khi đó nhiệm vụ ở địa phương rất nhiều, nhất là trong thời*

*gian gần đây từ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong GPMB các dự án, tuyên truyền di chuyển mô mã riêng lẻ về nghĩa trang tập trung, huy động lực lượng tham gia vệ sinh môi trường, duy trì, chăm sóc đường hoa, các chế độ sinh hoạt, hội họp của đoàn thể... kinh phí bảo đảm các hoạt động, nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy chúng tôi đề nghị Tỉnh xem xét quan tâm nâng mức kinh phí cho các đoàn thể cấp xã, thị trấn.”*

Căn cứ vào ý kiến của cử tri và các quy định hiện hành, Sở Tài chính xin báo cáo UBND tỉnh như sau:

Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã đã được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã,..... Theo đó từ ngày 01/01/2022, mức hỗ trợ hoạt động cho Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị cấp xã là **114 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm**, bao gồm:

- Mặt trận tổ quốc cấp xã: 40 triệu đồng/xã, phường, thị trấn/năm (trong đó có 20 triệu đồng thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị mới, đô thị văn minh).

- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cấp xã: 18,5 triệu đồng/hội/xã, phường, thị trấn/năm.

Mức hỗ trợ chi hoạt động nêu trên là mức quy định chung cho các địa phương trong toàn tỉnh.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới căn cứ tình hình thực tế đặc thù của địa phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương (tập trung công tác GPMB trên quy mô rộng và các nhiệm vụ khác), đề nghị huyện Kim Bảng tổng hợp các nhiệm vụ đặc thù của địa phương để báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính). Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, QLNS.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Anh Tuấn**